

Số: 226 /KH-UBND

Quận 4, ngày 16 tháng 5 năm 2024

**KẾ HOẠCH****Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp  
năm học 2024-2025 trên địa bàn Quận 4**

Thực hiện Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025;

Ủy ban nhân dân Quận 4 xây dựng Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 trên địa bàn Quận 4, cụ thể như sau.

**A. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH:**

1. Tuyên truyền về những chủ trương tuyển sinh đầu cấp của Thành phố và quận đến từng hộ dân trên địa bàn.

2. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặt mục tiêu đảm bảo đủ chỗ học cho con em trên địa bàn Quận 4, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân, mồ côi; thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; khuyến khích học sinh thi tuyển vào lớp 10 chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của Thành phố.

3. Phần đầu vận động tuyên truyền các hộ dân trên địa bàn đưa 100% trẻ trong độ tuổi đi học kể cả tạm trú đều được đến trường. Phần đầu 100% học sinh trên địa bàn Quận 4 được học 02 buổi/ngày nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4. Khuyến khích các trường đủ điều kiện thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”; các trường trung học tổ chức dạy tăng cường tiếng Anh (viết tắt TCTA), dạy môn Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh nhằm thực hiện chủ trương chủ động hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố. Khuyến khích tổ chức dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp (viết tắt TATH) Chương trình Anh và Việt Nam tại các trường trên địa bàn Quận 4.

5. Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh ở mỗi bậc học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học.

6. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, nghiêm túc, công bằng khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là bản đồ GIS) hỗ trợ trong công tác tuyển sinh trên địa bàn Quận 4 tùy theo tình hình thực tế.

7. Công tác đăng ký tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và xác nhận nhập học được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo (*viết tắt Sở GD-ĐT*) tại địa chỉ: **<https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn>**. Sau khi công bố kết quả, cha mẹ học sinh phải xác nhận nhập học trên trang tuyển sinh của Thành phố, tiếp theo thực hiện nộp đầy đủ hồ sơ giấy trực tiếp tại trường; Phụ huynh chịu trách nhiệm về thông tin cư trú khi đăng ký nhập học cho trẻ, các trường học sẽ không tiếp nhận khi thông tin cư trú không chính xác.

8. Nghiêm cấm các trường vận động, quỳên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

## **B. TÌNH HÌNH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP:**

### **1. Mạng lưới trường lớp:**

Năm học 2024-2025, Quận 4 có 12 trường mầm non công lập, 08 trường mầm non tư thục, 04 Nhóm, Lớp độc lập tư thục, 14 trường tiểu học công lập, 02 trường tiểu học tư thục, 06 trường trung học cơ sở công lập, 1 trường chuyên biệt và 02 trường trung học phổ thông công lập (*trực thuộc Sở GD-ĐT*).

Hệ thống các trường mầm non và tiểu học phân bố tương đối đều tại 13 phường của quận (*Cấp mầm non không có trường công lập tại Phường 1, 8, 18; Cấp tiểu học không có trường công lập tại Phường 8, 10*); các trường trung học cơ sở phân bố ở 6 phường (*Phường 3, 8, 9, 13, 16, 18*). Tuy nhiên, các trường học trên địa bàn Quận 4 trong năm học 2024-2025 cơ bản đủ khả năng tiếp nhận 100% trẻ trong độ tuổi và thực hiện được 100% lớp học 02 buổi/ngày.

### **2. Địa bàn tuyển sinh:**

Quận 4 có diện tích khoảng 4 km<sup>2</sup> và 13 phường, từ Phường 01 đến Phường 18 (*không có Phường 5, 7, 11, 12, 17*), khoảng cách giữa các trường đến địa bàn dân cư tương đối gần nên việc phụ huynh đưa đón học sinh cũng thuận lợi. Căn cứ số lượng trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn 13 phường và tình hình cơ sở vật chất, phòng học của các trường không đồng đều nên Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ điều phối trẻ giữa các phường nhằm đảm bảo 100% trẻ có chỗ học và được học 2 buổi/ngày.

## **C. PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH:**

### **I. HUY ĐỘNG TRẺ VÀO TRƯỜNG MẦM NON:**

#### **1. Nguyên tắc tuyển sinh**

Phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn vào trường mầm non; Trẻ đang học lớp Chồi (4 tuổi) tại trường nào sẽ được tiếp tục phân tuyến học lớp Lá (5 tuổi) tại trường đó, số trẻ 5 tuổi chưa đi học lớp Chồi sẽ được

phân tuyển vào học lớp Lá tại các trường còn chỉ tiêu. Duy trì trẻ dưới 5 tuổi đến trường và tăng dần tỷ lệ huy động trẻ ở độ tuổi nhà trẻ đến trường.

Công tác tuyển sinh được thực hiện theo hình thức trực tuyến, công bố kết quả đồng loạt vào ngày 01 tháng 8 năm 2024; Chỉ tiêu tuyển sinh các trường mầm non và thời gian tuyển sinh cụ thể theo phụ lục 1, 4 đính kèm. Đảm bảo việc thực hiện đầy đủ bộ hồ sơ nhập học và phiếu khảo sát đầu vào cho trẻ.

Đảm bảo mục tiêu tất cả các trẻ trong độ tuổi đều phải được khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành Giáo dục Thành phố và được xác thực đầy đủ với dữ liệu dân cư quốc gia. Trong đó lưu ý các thông tin như mã định danh, nơi thường trú theo mã định danh và một số thông tin cá nhân khác trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh phải thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia. Trường hợp thông tin của cơ sở dữ liệu tuyển sinh và dữ liệu dân cư chưa thống nhất, UBND 13 phường và các trường mầm non trên địa bàn chịu trách nhiệm hướng dẫn, rà soát, điều chỉnh chính xác trước khi trẻ đăng ký tuyển sinh.

Ủy ban nhân dân (*viết tắt UBND*) 13 phường chịu trách nhiệm rà soát dữ liệu trẻ trên địa bàn, vận động phụ huynh đăng ký nhập học năm học 2024-2025. Phối hợp chặt chẽ với các trường mầm non để theo dõi việc huy động trẻ trên địa bàn và hỗ trợ phụ huynh đăng ký và xác nhận nhập học trực tuyến.

Căn cứ nhu cầu của cha mẹ học sinh và điều kiện của đơn vị, các cơ sở giáo dục mầm non có thể cho trẻ làm quen với trường lớp trong thời gian nghỉ hè.

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nếu nhận trẻ 5 tuổi phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, giáo viên theo quy định, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT và không dạy ghép trẻ 5 tuổi với trẻ lứa tuổi khác.

## **2. Quy trình tuyển sinh:**

**Đợt 1:** Ưu tiên tuyển sinh các trẻ đang học tại các trường mầm non trên địa bàn quận và trẻ đang cư trú thực tế trên địa bàn.

**Đợt 2:** Các trường hợp khác, Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ phân tuyển cho trẻ vào các trường còn chỉ tiêu (*thực hiện theo hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định*).

## **II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1:**

### **1. Tuyển sinh vào lớp 1**

#### **1.1. Nguyên tắc tuyển sinh**

Phần đầu huy động 100% trẻ 06 tuổi cư trú trên địa bàn quận vào lớp 1; Trẻ em khuyết tật có thể học hòa nhập, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp 1 vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do Trưởng phòng GD-ĐT quyết

định (căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD-ĐT về ban hành Điều lệ trường tiểu học). Không nhận học sinh học sớm tuổi.

Công tác tuyển sinh được thực hiện theo hình thức trực tuyến, công bố kết quả đồng loạt vào ngày 01 tháng 8 năm 2024; Chỉ tiêu tuyển sinh các trường tiểu học và thời gian tuyển sinh cụ thể theo phụ lục đính kèm. Các trường không nhận học sinh ngoài danh sách phân bổ; chỉ được nhận sau khi được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận xét duyệt.

Đảm bảo mục tiêu tất cả các trẻ trong độ tuổi đều phải được khai báo đầy đủ thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành Giáo dục Thành phố và được xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia. Đảm bảo các thông tin như mã định danh, nơi thường trú theo mã định danh và một số thông tin cá nhân khác trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh phải thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia.

Trường hợp thông tin của cơ sở dữ liệu tuyển sinh và dữ liệu dân cư chưa thống nhất, UBND 13 phường chịu trách nhiệm hướng dẫn, rà soát, điều chỉnh chính xác trước khi trẻ đăng ký tuyển sinh; vận động phụ huynh đăng ký cho trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và cùng với các trường tiểu học hỗ trợ phụ huynh đăng ký và xác nhận nhập học trực tuyến. **Các trường hợp bổ sung trẻ 6 tuổi phải được UBND 13 phường lập danh sách gửi về Phòng GD-ĐT để xem xét phân tuyến.**

Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 02 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phân đầu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp). Thực hiện theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố về triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025. Tổ chức làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình riêng của Thành phố và Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030”. Tổ chức cho học sinh lớp 1, 2 và các lớp khác làm quen môn Tin học theo nhu cầu của học sinh và theo lộ trình riêng của Thành phố.

## 1.2. Quy trình tuyển sinh:

**Đợt 1:** Ưu tiên tuyển sinh các trẻ đang cư trú thực tế trên địa bàn.

**Đợt 2:** Các trường hợp khác, Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ phân tuyến cho trẻ vào các trường còn chỉ tiêu (thực hiện theo hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định).

**2. Tuyển sinh vào lớp 1 tăng cường tiếng Anh (tiếng Anh tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nâng cao):**

Tổ chức TCTA cho học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và Chương trình tiếng Anh của Thành phố<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025

Trong quá trình đăng ký nhập học cho trẻ, nếu có nguyện vọng cho trẻ học lớp TCTA, phụ huynh chọn loại hình cho trẻ và phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện.

Hằng năm, đối với các loại hình lớp học TCTA ở tiểu học, Hội đồng tuyển sinh cấp trường có trách nhiệm xem xét, đưa ra khỏi loại hình này các học sinh không theo kịp chương trình và tổ chức khảo sát tuyển bổ sung nhưng phải bảo đảm sĩ số không vượt quá theo quy định.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp TCTA theo phụ lục 5 đính kèm, giao cho các đơn vị trường học tự điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh giữa các lớp TCTA và các lớp tự chọn theo tình hình thực tế, nhưng phải đảm bảo theo tổng số lớp đã được phân bổ.

### **3. Tuyển sinh vào lớp 1 Chương trình Tiếng Anh tích hợp**

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tiếp tục tuyển sinh lớp 1 và tổ chức dạy Chương trình TATH cho học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và lộ trình riêng của Thành phố<sup>2</sup>. Đây là chương trình tự nguyện, phụ huynh liên hệ trực tiếp với nhà trường để được tư vấn, phải thống nhất về các quy định thực hiện chương trình tích hợp. Nếu phụ huynh không cho con em tiếp tục tham gia Chương trình TATH sẽ chuyển sang trường khác theo thống nhất với nhà trường.

Các học sinh tham gia Chương trình TATH trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh, đảm bảo đủ điều kiện về học phí và các khoản thu khác suốt 5 năm học theo quy định.

Phần đầu đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm cho các lớp Chương trình Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam theo quy định của Sở GD-ĐT. Trường thực hiện mở lớp Chương trình TATH khi đã đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả học sinh theo chỉ tiêu đã được giao.

Học sinh theo học Chương trình TATH được sắp xếp vào cùng lớp học, sĩ số không quá 35 học sinh/lớp.

## **III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6:**

### **1. Tuyển sinh vào lớp 6**

#### **1.1. Nguyên tắc tuyển sinh**

Học sinh vào học lớp 6 là trẻ 11 tuổi, đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh là người dân tộc thiểu số, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở nước ngoài về có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

<sup>2</sup> Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh trong độ tuổi quy định đang cư trú trên địa bàn, đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6. Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 45 học sinh. Phần đầu đạt tỷ lệ 100% học sinh trung học cơ sở học 02 buổi/ngày. Học sinh khuyết tật học hòa nhập cư trú trên địa bàn nào sẽ phân bổ theo tuyến theo địa bàn như học sinh bình thường.

Công tác tuyển sinh được thực hiện theo hình thức trực tuyến, công bố kết quả đồng loạt chậm nhất vào ngày 01 tháng 8 năm 2024; Chỉ tiêu tuyển sinh các trường trung học cơ sở và thời gian tuyển sinh cụ thể theo phụ lục 1, 6 đính kèm. Các trường không nhận học sinh ngoài danh sách phân bổ; chỉ được nhận sau khi được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận xét duyệt.

Đảm bảo mục tiêu tất cả các học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học đều phải được khai báo hoặc cập nhật thông tin lên hệ thống trực cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục Thành phố; Trường hợp thông tin của cơ sở dữ liệu tuyển sinh và dữ liệu dân cư chưa thống nhất, các trường tiểu học chịu trách nhiệm hướng dẫn, rà soát, điều chỉnh chính xác trước khi trẻ đăng ký tuyển sinh, cùng với các trường trung học cơ sở hỗ trợ phụ huynh đăng ký và xác nhận nhập học trực tuyến.

UBND 13 phường chịu trách nhiệm rà soát, vận động phụ huynh đăng ký cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Trường hợp học sinh mới chuyển đến Quận 4, Ban Chỉ đạo tuyển sinh xem xét và bố trí chỗ học hợp lý.

Trường Trung học cơ sở Vân Đồn chuẩn bị thực hiện lộ trình xây dựng trường học tiên tiến hiện đại theo xu thế hội nhập nên tuyển sinh theo phương án đính kèm (phụ lục 3).

## **1.2. Quy trình tuyển sinh:**

**Đợt 1:** Ưu tiên tuyển sinh các trường hợp là học sinh đang học tại các trường tiểu học trên địa bàn quận và học sinh cư trú thực tế trên địa bàn quận đã hoàn thành chương trình Tiểu học và trong độ tuổi quy định.

**Đợt 2:** Các trường hợp khác, Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ phân tuyến cho trẻ vào các trường còn chỉ tiêu (*vẫn thực hiện theo hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định*).

## **2. Tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường tiếng Anh:**

Dự kiến 6/6 trường trung học cơ sở sẽ tiếp nhận học sinh đang học TCTA của các trường tiểu học trên địa bàn Quận 4, điều kiện tiếp nhận theo phụ lục 2 đính kèm, giao cho các đơn vị trường học tự điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh giữa các lớp TCTA và các lớp phổ thông theo tình hình thực tế, nhưng phải đảm bảo theo tổng số lớp đã được phân bổ. Riêng trường Trung học cơ sở Vân Đồn tuyển sinh theo phương án (đính kèm phụ lục 3).

Đối với các loại hình lớp học TCTA ở trung học cơ sở, hằng năm Hội đồng tuyển sinh cấp trường có trách nhiệm xem xét đưa ra khỏi loại hình này các học

sinh không theo kịp chương trình và tổ chức khảo sát tuyển bổ sung nhưng phần đầu bảo đảm sĩ số không vượt quá theo quy định.

### 3. Tuyển sinh vào lớp 6 Chương trình Tiếng Anh tích hợp<sup>3</sup>

Trường Trung học cơ sở Vân Đồn được tổ chức lớp Chương trình TATH phải thường xuyên rà soát, bổ sung trang thiết bị, vật tư, phòng học, ... với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm cho các lớp Chương trình TATH theo quy định của Sở GD-ĐT. Sĩ số học sinh: không quá 35 học sinh/lớp. Về đối tượng tuyển:

- Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học theo Chương trình TATH. Riêng học sinh học lớp 5 Chương trình TATH tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi sẽ được liên thông lên lớp 6 Chương trình TATH của Trường Trung học cơ sở Vân Đồn.

- Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có đủ năng lực tiếng Anh đáp ứng một trong các điều kiện để tiếp nhận học sinh vào lớp 6 Chương trình TATH như sau:

+ Theo hệ thống Pearson English: học sinh phải có chứng chỉ PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch (Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao).

+ Theo hệ thống Cambridge English: học sinh phải có chứng chỉ Flyers (số khiên tối thiểu 12/15 khiên).

+ Theo hệ thống ETS: học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges).

+ Học sinh phải được đánh giá đạt bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).

**Chú ý:** Học sinh cần có một trong các chứng chỉ nêu trên, hoặc phải thực hiện bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).

### IV. TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT 1 THÁNG 6:

Trẻ chậm phát triển trí tuệ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, có giấy chứng nhận dạng tật của các đơn vị có thẩm quyền cấp (*ưu tiên trẻ cư ngụ tại Quận 4*), có thể tham gia học tập.

Trường Chuyên biệt 1 tháng 6 thu nhận trẻ từ 04 tuổi đến 10 tuổi. Phụ huynh liên hệ trực tiếp trường tại địa chỉ số 03, đường Số 01, Phường 4, Quận 4 để được hướng dẫn hồ sơ.

### V. PHÂN LUỒNG SAU TUYỂN SINH LỚP 10:

Việc đăng ký tuyển sinh đối với lớp 10 các trường công lập, trường chuyên sẽ được triển khai theo hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

<sup>3</sup> Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường trung học cơ sở tổ chức tư vấn, định hướng cho học sinh chọn các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp.... trên địa bàn Thành phố, gần nơi cư trú.

Sau đợt tuyển sinh lớp 10, Phòng GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường trung học cơ sở và phối hợp UBND 13 phường rà soát, vận động học sinh không dự thi lớp 10 và không đạt 3 nguyện vọng tiếp tục tham gia học tập tại các trường tư thục, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và các trường Dạy nghề.... trên địa bàn Thành phố.

## **VI. TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG TƯ THỰC**

Tất cả các trẻ trong độ tuổi đều phải được khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành Giáo dục Thành phố và xác thực đầy đủ với dữ liệu dân cư quốc gia. Đảm bảo các thông tin như mã định danh, nơi thường trú theo mã định danh và một số thông tin cá nhân khác trên cơ sở dữ liệu về tuyển sinh phải thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia.

Hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện đăng ký trên trang tuyển sinh của Thành phố do Sở GD-ĐT quy định, sử dụng mã định danh đã được khai báo trên cơ sở dữ liệu về tuyển sinh để xác nhận hồ sơ.

Các đơn vị không sử dụng trang đăng ký riêng hoặc nguồn dữ liệu ngoài cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành Giáo dục Thành phố đã quy định. Tuyệt đối không giải quyết các trường hợp học sinh chưa đăng ký trên trang tuyển sinh của Thành phố.

Các trường tư thục thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch chủ động của từng trường, không tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao hằng năm và phù hợp với các quy định.

Thời gian tuyển sinh: **01/7/2024** và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày **01/8/2024**.

Báo cáo số liệu và danh sách tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày **09/8/2024**.

## **D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Căn cứ kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 của Ủy ban nhân dân Quận 4, các đơn vị có trách nhiệm:

### **1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4**

Là cơ quan thường trực theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác huy động trẻ của UBND 13 phường và các trường học trên địa bàn quận.

Chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND Quận 4 bảo đảm các điều kiện về tài chính, đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục công lập.



Tổng hợp, rà soát danh sách do UBND 13 phường cung cấp và rà soát hệ thống đăng ký trực tuyến, cơ sở dữ liệu học sinh của các đơn vị trường học; cố gắng đảm bảo việc đăng ký luôn được thông suốt và dữ liệu chính xác.

Tham mưu UBND Quận 4 ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận và chỉ đạo các trường thành lập Hội đồng tuyển sinh Cấp trường để thực hiện công tác tuyển sinh đúng kế hoạch.

Triển khai chi tiết kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, phổ biến đến UBND 13 phường, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận để có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo các trường chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn tìm hiểu thông tin của trường, các chương trình, loại hình học tập để cha mẹ đăng ký nguyện vọng phù hợp. Công khai các mẫu đơn và thủ tục nhập học trên các trang web của đơn vị, triển khai thủ tục tuyển sinh theo Dịch vụ công trực tuyến.

Giao Phòng GD-ĐT căn cứ vào tình hình trẻ thực tế trên địa bàn quận, tham mưu Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận điều chỉnh cân đối, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp và đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường.

Rà soát lại toàn bộ hệ thống tuyển sinh trực tuyến, phát triển và bổ sung các tính năng còn sót và đồng thời tiến hành cập nhật toàn bộ dữ liệu học sinh sẽ tham gia tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tại địa bàn lên trực cơ sở dữ liệu tuyển sinh của Sở GD-ĐT tại địa chỉ: <http://csdl.hcm.edu.vn>.

Áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là bản đồ GIS) hỗ trợ trong công tác tuyển sinh trên địa bàn Quận 4 tùy theo tình hình thực tế.

Khi có kết quả tuyển sinh lớp 10, Phòng GD-ĐT phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 4 kịp thời lập danh sách và gửi về UBND 13 phường để vận động các học sinh không đạt 3 nguyện vọng và trường hợp không đăng ký dự thi tiếp tục học tại các trường tư thục, dạy nghề...

## **2. Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4, Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 4:**

Phối hợp thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Tin Quận 4 về công tác tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức tuyển sinh trực tuyến để người dân trên địa bàn biết, thực hiện.

### **3. Đề nghị Công an Quận 4 (Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06)**

Chỉ đạo Công an 13 phường phối hợp UBND 13 phường trong việc rà soát dữ liệu, cung cấp thông tin trẻ đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Hỗ trợ các cơ sở giáo dục về xác thực các trường hợp dữ liệu tuyển sinh còn sai sót so với dữ liệu dân cư quốc gia. Đặc biệt đối với các trường hợp cần xác minh mã định danh hoặc nơi thường trú theo mã định danh để phục vụ công tác phân bổ học sinh về đúng khu vực theo Kế hoạch tuyển sinh đã quy định.

#### **4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 và các tổ chức chính trị - xã hội Quận 4:**

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trẻ ra lớp, chú ý các gia đình diện chính sách, diện hộ nghèo và cận nghèo.

Đề nghị Quận Đoàn Quận 4 chỉ đạo hệ thống Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn đưa trẻ ra lớp.

#### **5. Ủy ban nhân dân 13 phường:**

Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch tuyển sinh của quận và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, Phòng GD-ĐT.

Chỉ đạo tổ chức công tác điều tra, lập danh sách trẻ trong độ tuổi chính xác và kịp thời theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quận (*Phòng GD-ĐT*). Đặc biệt lưu ý các thông tin mã định danh, nơi thường trú theo mã định danh, ... phải thống nhất với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia trước khi tiến hành đăng ký.

Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện công tác đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển sinh của Thành phố tại địa chỉ: <https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn>; triển khai thủ tục tuyển sinh theo Dịch vụ công trực tuyến.

Các trường hợp còn sót trong quá trình đăng ký, hướng dẫn phụ huynh cung cấp thông tin và lập danh sách gửi về Phòng GD-ĐT để Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận có cơ sở phân tuyến cho trẻ (*kiểm tra tính chính xác thông tin cư trú khi phụ huynh đến đăng ký với địa phương*).

Tổ chức tuyên truyền giúp cha mẹ học sinh có ý thức, tạo điều kiện cần thiết cho con em đến trường, đảm bảo quyền học tập của trẻ em. Thông tin rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn về thời gian điều tra, lập danh sách, các thủ tục, thời gian đăng ký nhập học ... (*qua trang thông tin điện tử, bản tin của phường, thông báo, ...*).

Thông báo đến các hộ dân thông tin tuyển sinh, rà soát, vận động kịp thời các trường hợp trẻ chưa đăng ký nhập học (*danh sách do Phòng GD-ĐT gửi về*), đảm bảo 100% trẻ đến lớp theo kế hoạch. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký nhập học cho trẻ.

Báo cáo về UBND Quận 4 (*thông qua Phòng GD-ĐT*) cuối tuần trong thời gian tuyển sinh về kết quả vận động các trường hợp chưa đăng ký nhập học (*lớp 1, lớp 6 và lớp 10*).

#### **6. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở**

Thông tin rộng rãi đến cha mẹ học sinh kế hoạch tuyển sinh của quận, trường trên trang thông tin điện tử và bản tin của trường. Tuyệt đối không tạo các trang đăng ký khác hoặc hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký khác với hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Thực hiện rà soát, cập nhật thông tin học sinh trên cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của Thành phố tại địa chỉ: <https://csdl.hcm.edu.vn>, đảm bảo dữ liệu phải được xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Đặc biệt lưu ý các thông tin mã định danh, nơi thường trú theo mã định danh, ... phải thống nhất với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia trước khi tiến hành đăng ký.

Hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện công tác đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: <https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn>. Hiệu trưởng các đơn vị giáo dục chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ tuyển sinh.

Xây dựng và công khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 của trường căn cứ theo kế hoạch của quận và hướng dẫn của Phòng GD-ĐT. Thành lập Hội đồng tuyển sinh của đơn vị để thực hiện công tác tuyển sinh đúng kế hoạch.

Thực hiện thủ tục tuyển sinh theo dịch vụ công trực tuyến. Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng ký nhập học cho con của mình. Tiếp tục hợp tác với nhà cung cấp phần mềm tuyển sinh đang sử dụng để đảm bảo sự ổn định hệ thống và liên thông cơ sở dữ liệu chung Thành phố.

#### **E. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:**

- Trong tháng 5 năm 2024, Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận triển khai chi tiết kế hoạch tuyển sinh đến UBND 13 phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận để công bố rộng rãi trên địa bàn Quận 4.

- Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của quận, Phòng GD-ĐT hướng dẫn các trường thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường, lập kế hoạch và phân công các thành viên chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyển sinh đúng yêu cầu, tiến độ thời gian kế hoạch quy định.

Trên đây là Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 trên địa bàn Quận 4. *car*

#### **Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Thành phố;
- TT. QU Q4;
- UBND Q4; (Đ/c Chiến, Đ/c Mai)
- Các đơn vị tại mục D;
- VPUB: CPVP;
- Lưu: VT ( 10 ). *car*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Trúc Mai**

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**QUY TRÌNH KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC  
TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI TRẺ MÀM NON, HỌC SINH TIỂU HỌC,  
TRUNG HỌC CƠ SỞ**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024  
của Ủy ban nhân dân Quận 4)

**I. Thời gian kiểm tra, rà soát thông tin dữ liệu tuyển sinh**

- Từ tháng 4/2024 đến ngày 02/5/2024, kết nối dữ liệu vào trực tuyến sinh của thành phố.
- Từ ngày 03/5/2024 đến ngày 15/5/2024, công bố kế hoạch tuyển sinh của quận.
- Từ ngày 16/5/2024 đến ngày 17/5/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân 13 phường và các cơ sở giáo dục cách thức đăng ký đề hướng dẫn phụ huynh.

**II. Thời gian thực hiện tuyển sinh**

**1. Tuyển sinh đợt 1**

- Từ ngày 18/5/2024 đến ngày 03/6/2024, cha mẹ học sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp bằng **mã định danh** và **ngày tháng năm sinh** đã đăng ký với chính quyền địa phương cũng như các đơn vị giáo dục tại địa chỉ: <https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn>, kiểm tra thông tin, xác nhận thông tin cho trẻ trên trang tuyển sinh. Nếu có sai sót về thông tin, cha mẹ học sinh phải liên hệ với trường học sinh đang học hoặc Ủy ban nhân dân phường đang cư ngụ (*đối với trẻ chưa đi học lớp Chồi, Lớp Lá*), cung cấp **minh chứng** để được giải quyết. Sau ngày 03/6/2024 nếu không điều chỉnh sẽ không giải quyết khiếu nại.

- Từ ngày 04/6/2024 đến ngày 15/6/2024, Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận phân tuyển cho trẻ và cập nhật lên hệ thống tuyển sinh (*Lưu ý: Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ phân bổ theo thực tế cư trú trước, sau đó mới xét đến các trường hợp còn lại nếu trường còn chỉ tiêu*).

- Từ ngày 16/6/2024 đến ngày 01/7/2024, cha mẹ học sinh xem kết quả tuyển sinh, xác nhận nhập học và đến trường trúng tuyển nộp hồ sơ cho trẻ, hạn chót ngày 01/7/2024 (*các trường hợp xác nhận nhập học khi phụ huynh đến trường liên hệ nộp hồ sơ*)

**Ghi chú:**

+ Nếu cha mẹ học sinh không có thiết bị điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối Internet thì có thể liên hệ Ủy ban nhân dân phường hoặc trường học sinh đang học để được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đăng ký tuyển sinh.

+ Trường hợp trẻ chưa có tên trong danh sách phân tuyển đợt 1, cha mẹ học sinh liên hệ Ủy ban nhân dân phường đang cư ngụ để cung cấp thông tin trẻ (**Các trường hợp bổ sung trẻ 6 tuổi phải được UBND 13 phường lập danh sách gửi về Phòng GD-ĐT để Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận xem xét phân tuyển**)

+ Các trường hợp chưa có mã định danh sẽ được phân tuyển đợt 2 sau khi xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo.

## **2. Tuyển sinh đợt 2**

- Ngày 02/7/2024, các đơn vị báo cáo tình hình nộp hồ sơ.

- Từ ngày 02/7/2024 đến ngày 05/7/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận danh sách bổ sung đợt 2 của Ủy ban nhân dân 13 phường và danh sách của các cơ sở giáo dục.

- Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024, Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận căn cứ chỉ tiêu và tình hình tuyển sinh đợt 1 để tiếp tục xem xét phân tuyển cho trẻ và cập nhật lên hệ thống tuyển sinh.

- Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 21/7/2024, cha mẹ học sinh xem kết quả tuyển sinh, xác nhận nhập học và đến trường trúng tuyển nộp hồ sơ cho trẻ hạn chót ngày 21/7/2024.

## **III. Về thời gian nộp và thành phần hồ sơ**

- **Thời gian nộp hồ sơ đối với trường hợp trúng tuyển Đợt 1:** Từ ngày 16/6/2024 đến ngày 01/7/2024.

- **Thời gian nộp hồ sơ đối với trường hợp trúng tuyển Đợt 2:** Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 21/7/2024.

**Ghi chú:** Quá thời gian trên, phụ huynh không đến nộp hồ sơ thì sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

### **1. Đối với mầm non**

- Hồ sơ đăng ký nhập học (*theo mẫu của trường*).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (*bản sao trích lục*).
- Giấy tờ liên quan đến nơi cư trú (*trùng khớp với thông tin đã khai báo*)
- Bản sao giấy xác nhận khuyết tật (*đối với trẻ khuyết tật*).
- Phiếu khảo sát đầu vào cho trẻ (*mẫu của trường*)

### **2. Đối với tiểu học**

- Hồ sơ đăng ký nhập học (*theo mẫu của trường*).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (*bản sao trích lục*).
- Giấy tờ liên quan đến nơi cư trú (*trùng khớp với thông tin đã khai báo*)
- Bản sao giấy xác nhận khuyết tật (*đối với trẻ khuyết tật*).
- Riêng học sinh học chương trình tích hợp bổ sung thêm: Phiếu đăng ký học chương trình tích hợp, giấy cam kết (*theo mẫu của trường*).

### 3. Đối với trung học cơ sở

- Hồ sơ đăng ký nhập học (theo mẫu của trường).
- Giấy Khai sinh học bạ (ký tên, đóng dấu của hiệu trưởng trường tiểu học).
- Giấy tờ liên quan đến nơi cư trú (trùng khớp với thông tin đã khai báo)
- Bản sao giấy xác nhận khuyết tật (đối với trẻ khuyết tật).
- Bản chính học bạ cấp tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học (không yêu cầu phải có giấy hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học). Trường hợp bị mất học bạ thì hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào hồ sơ lưu trữ của trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có xác nhận của Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Riêng học sinh học chương trình tích hợp bổ sung thêm: Phiếu đăng ký học chương trình tích hợp, giấy cam kết (theo mẫu của trường).

### IV. Thời gian công bố kết quả

Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ tiến hành phân tuyến tuyển sinh và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 01/8/2024.

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4**



**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024  
của Ủy ban nhân dân Quận 4)



**1. Đối với học sinh học hết lớp 5 không học Chương trình tăng cường tiếng Anh tiểu học: (cần thỏa một trong các điều kiện sau đây)**

- Pearson PEIC (PTE Young Learners) Young Learners Quickmarch đạt từ mức Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao trở lên.
- FLYERS: từ 10 khiên trở lên.
- TOEFL Primary: tối thiểu đạt 3 huy hiệu của bài thi TOEFL Primary step 2.
- Các chứng chỉ quốc tế khác trình độ từ A2 trở lên.
- Tham dự kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào dành cho học sinh lớp TCTA của các trường trung học cơ sở (trong trường hợp số học sinh đăng ký đầu vào vượt so với khả năng tiếp nhận của trường trung học cơ sở).

**2. Đối với học sinh học hết lớp 5 Chương trình tăng cường tiếng Anh tiểu học: (cần có một trong các điều kiện sau đây)**

- Có điểm trung bình môn TCTA cả năm từ 6.0 trở lên. Trong đó, điểm toàn năm từng kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) từ 6.0 điểm trở lên.
- Pearson PEIC (PTE Young Learners) Young Learners Quickmarch đạt từ mức Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao trở lên.
- FLYERS: trên 10 khiên.
- TOEFL Primary: tối thiểu đạt 3 huy hiệu của bài thi TOEFL Primary step 2.
- Các chứng chỉ quốc tế khác trình độ từ A2 trở lên.
- Tham dự kỳ thi đầu vào dành cho học sinh lớp TCTA của các trường Trung học cơ sở.

**Chú ý:** các chứng chỉ trên và kỳ thi đầu vào không bắt buộc, chỉ dùng trong trường hợp số học sinh đăng ký đầu vào vượt so với khả năng tiếp nhận của trường.

**3. Đối với học sinh học hết lớp 5 chương trình TATH tiểu học**

- Điểm trung bình năm môn TATH từ 6,0 trở lên.
- Pearson PEIC (PTE Young Learners) Young Learners Quickmarch đạt từ mức Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao trở lên.
- FLYERS: trên 10 khiên.
- TOEFL Primary: tối thiểu đạt 3 huy hiệu của bài thi TOEFL Primary step 2.

- Tham dự kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào dành cho HS lớp TATC của các trường trung học cơ sở.

**Chú ý:** các chứng chỉ trên và kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào không bắt buộc, chỉ dùng trong trường hợp số học sinh đăng ký đầu vào vượt so với khả năng tiếp nhận của trường trung học cơ sở.

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4**



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**PHƯƠNG ÁN**

**Xét chọn học sinh đạt kết quả học tập và thành tích cao  
vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở Vân Đồn, Năm học 2024-2025**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024  
của Ủy ban nhân dân Quận 4)

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình tiếng Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025; Tổ chức làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình riêng của Thành phố theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Nhằm từng bước xây dựng trường Trung học cơ sở Vân Đồn thành trường tiên tiến theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế ở cấp học Trung học cơ sở; đồng thời, tiếp tục phát huy kết quả đánh giá quá trình học tập của học sinh tiểu học trên địa bàn quận, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục của cấp tiểu học.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 4; Ủy ban nhân dân Quận 4 xây dựng phương án xét chọn học sinh đạt kết quả học tập và thành tích cao vào lớp 6 năm học 2024-2025 như sau:

**I. Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Vân Đồn:**

Năm học 2024-2025, Trường Trung học cơ sở Vân Đồn tiếp nhận:

- + 03 lớp Tiếng Anh tăng cường với 115 học sinh.
- + 03 lớp Phổ thông với 115 học sinh.
- + 02 lớp tiếng Anh tích hợp với 70 học sinh



## II. Điều kiện và tiêu chí xét chọn:

### 1. Điều kiện:

- Học sinh được công nhận hoàn thành Chương trình tiểu học tại Quận 4.
- Xét chọn học sinh đang học tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 4.
- Trường hợp đặc biệt do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận quyết định.

### 2. Tiêu chí xét chọn:

Các trường tiểu học trên địa bàn Quận 4 sẽ chọn học sinh để vào học lớp 6 Trường Trung học cơ sở Vân Đồn với các nội dung sau đây:

- Căn cứ số lượng được phân bổ để xét chọn đúng số lượng học sinh.
- Căn cứ tổng điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2023-2024 của lớp 5 gồm 3 môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh để xét điểm từ trên cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu học sinh cùng tổng điểm số thì xét tiếp đến các thành tích khen thưởng khác nếu có.

- Trong đó, môn tiếng Anh phải đạt điều kiện như sau:

+ Học sinh đang học lớp tiếng Anh tăng cường có từng kỹ năng phải đạt từ 8 điểm trở lên.

+ Học sinh đang học tiếng Anh tự chọn có tổng điểm phải đạt từ 8 điểm trở lên.

### 3. Số liệu cụ thể xét chọn từng trường tiểu học:

- **Tỷ lệ xét chọn học sinh tiếng Anh tăng cường: 12%** trên tổng học sinh đang học lớp 5 tiếng Anh tăng cường.

- **Tỷ lệ xét chọn học sinh tiếng Anh tự chọn: 14%** trên tổng học sinh đang học lớp 5 tiếng Anh tự chọn.

Riêng 66 học sinh lớp 5 tích hợp của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được chuyển sang lớp 5 tích hợp của Trường Trung học cơ sở Vân Đồn, không tham gia bình chọn (*Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tổ chức lấy ý kiến phụ huynh, lập danh sách các trường hợp không tiếp tục tham gia học lớp 6 tích hợp để Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận phân tuyến theo kế hoạch*).

STT	Tên trường	HS TA tự chọn	Số HS bình chọn	HS TATC	Số HS bình chọn	Ghi chú
1	Nguyễn Huệ 1	57	8	0	0	
2	Đoàn Thị Điểm	36	5	121	15	
3	Đặng Trần Côn	74	10	79	9	
4	Lê Thánh Tôn	36	5	39	5	
5	Vĩnh Hội	74	10	56	7	
6	Lý Nhơn	108	15	0	0	

7	Nguyễn Văn Trỗi	37	5	156	19	
8	Bến Cảng	36	5	57	7	
9	Bạch Đằng	99	14	72	9	
10	Xóm Chiếu	81	11	69	8	
11	Đình Bộ Lĩnh	57	8	89	11	
12	Đống Đa	63	9	33	4	
13	Nguyễn Trường Tộ	41	6	85	10	
14	Nguyễn Thái Bình	31	4	74	9	
	<b>Công lập</b>	<b>830</b>	<b>115</b>	<b>930</b>	<b>113</b>	
15	Anh Việt Mỹ	0	0	34	2	
16	Kinh Bắc	0	0	0	0	
	<b>Ngoài công lập</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	
	<b>TỔNG</b>	<b>830</b>	<b>115</b>	<b>964</b>	<b>115</b>	

**Ghi chú:** Riêng trường ngoài công lập áp dụng theo số liệu phân bổ, không áp dụng tính theo tỷ lệ học sinh bình chọn.

Trên đây là phương án xét chọn học sinh lớp 5 đạt kết quả học tập và thành tích cao vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở Vân Đồn năm học 2024-2025 trên địa bàn Quận 4./.

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4**



**BẢNG SỐ LIỆU CHỈ TIÊU CỤ THỂ TỪNG NHÓM TRẺ, LỚP MẦM, CHỖI VÀ LÁ**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 4)



STT	Tên trường MG, MN	Tổng số phòng học	13-24 tháng			25-36 tháng			3-4 tuổi			4-5 tuổi			5-6 tuổi			Ghi chú
			Số lớp	Số trẻ đang học	Tuyển mới	Số lớp	Số trẻ đang học	Tuyển mới	Số lớp	Số trẻ đang học	Tuyển mới	Số lớp	Số trẻ đang học	Tuyển mới	Số lớp	Số trẻ đang học	Tuyển mới	
	<b>1. Công lập</b>	135	9	0	180	21	145	380	31	482	301	35	796	272	35	1098	171	
1	Mầm non 2	16	1		20	2	20	30	4	49	51	4	77	43	3	112	0	
2	Mầm non 3	10	1		20	1	18	7	2	24	26	3	54	36	3	90	15	
3	Mầm non 6	9	1		20	1	12	13	2	30	20	2	50	10	3	69	36	
4	Mầm non 9	9				2		50	2	30	20	2	47	13	3	87	18	
5	Mầm non 10	11	1		20	1	15	10	2	25	25	3	72	18	2	62	8	
6	Mầm non 12	8				2		50	2	20	30	2	21	39	2	60	10	
7	Mầm non 14	5				1	2	23	1	27	0	1	34	0	2	37	33	
8	Mầm non 15	10	1		20	1	6	19	2	41	9	3	73	17	3	116	0	
9	MN Sao Mai 12	12	1		20	2	19	31	3	55	20	3	83	7	3	105	0	
10	MN Sao Mai 13	12	1		20	2	8	42	3	30	45	3	54	36	3	80	25	
11	Mầm non Ban Mai	21	1		20	4	18	82	5	90	35	6	127	53	5	149	26	
12	MN Nguyễn Tất Thành	12	1		20	2	27	23	3	61	20	3	104	0	3	131	0	3-4 tuổi tuyển cho điểm lẻ

	<b>2. Ngoài công lập</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>220</b>	<b>19</b>	<b>160</b>	<b>315</b>	<b>17</b>	<b>246</b>	<b>264</b>	<b>12</b>	<b>206</b>	<b>214</b>	
1	MN Khánh Hội	9	1		18	1	7	18	3	19	56	2	12	48	2	6	64	
2	MN Việt Mỹ	9				2		50	3	19	56	2	28	32	2	20	50	
3	MN Ngôi Nhà Ong	11	2		16	2	12	38	3	19	56	3	43	47	1	32	3	
4	MN Chú Gấu Nhỏ	4				1		25	1	20	5	1	19	11	1	22	13	
5	MN Baby	4				1		25	1	12	13	1	12	18	1	17	18	
6	MN Thiên Thần Nhỏ	5	1		20	1	18	7	1	24	1	1	30		1	31	4	
7	MN Anh Việt Mỹ	5	1		20	1	14	11	1	21	4	1	30		1	27	8	
8	Mẫu giáo Savio	6							2	0	50	2	28	32	2	41	29	
9	Lớp MN Ngôi Nhà Bí Đỏ	4				1		25	1	18	7	1	16	14	1	10	25	
10	Lớp Vàng Anh	2							1	0	25	1	8	22				
11	Lớp Thiên Thần	5	1		10	1	4	21	1	8	17	1	14	16				
12	Lớp MG Ngôi Sao Nhỏ	2							1	0	25	1	6	24				
<b>Tổng cộng:</b>		<b>201</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>32</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>642</b>	<b>616</b>	<b>52</b>	<b>1042</b>	<b>536</b>	<b>47</b>	<b>1304</b>	<b>385</b>	

**Ghi chú:**

- Trẻ đang học lớp Chồi trường nào sẽ được phân tuyến tiếp tục học lớp Lá trường đó.
- Số trẻ chưa đi học trường mầm non, Ban Chi đạo tuyến sinh quận cân đối phân tuyến vào các trường mầm non công lập
- Các trường công lập nhận đủ số lượng trẻ 5 tuổi theo nhu cầu tuyển mới, số trẻ 5 tuổi còn lại các trường ngoài công lập tiếp tục thu nhận.

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4**



TT	Tên trường tiểu học	Tên phường	Tổng số trẻ 6 tuổi	Khả năng nhận		Chỉ tiêu giao trường										Ghi chú
				Tổng số lớp	Tổng số học sinh	Số lớp					Số học sinh					
						Tổng số	Học 2 buổi	Trong đó loại hình			Tổng số	Học 2 buổi	Trong đó loại hình			
								Tiếng Anh tự chọn	Tiếng Anh Tăng cường	Tiếng Anh tích hợp			Tiếng Anh tự chọn	Tiếng Anh Tăng cường	Tiếng Anh tích hợp	
10	Xóm Chiếu	Phường 14	84	4	140	4	4	2	2		140	140	70	70		
		Phường 10	51													
11	Đình Bộ Lĩnh	Phường 15 (một phần)	12	5	175	5	5	2	3		175	175	70	105		
		Phường 16 (một phần)	73													
12	Đống Đa	Phường 15 (một phần)	60	3	105	3	3	1	2		105	105	35	70		
13	Nguyễn Trường Tộ	Phường 16 (một phần)	116	4	140	4	4	2	2		140	140	70	70		
14	Nguyễn Thái Bình	Phường 18	55	7	245	7	7	4	3		245	245	140	105		
	<b>Ngoài công lập</b>			<b>3</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
15	Anh Việt Mỹ			2	40	<b>40</b>	2		2		40	40		20	Không phân bổ	
16	Kinh Bắc			1	20	<b>20</b>	1	1			20	20	20		Không phân bổ	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1091</b>	<b>62</b>	<b>2125</b>	<b>119</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>2125</b>	<b>2125</b>	<b>790</b>	<b>1245</b>	<b>70</b>	

**Ghi chú:**

- Số lượng lớp, học sinh phân bổ ở các trường và các phường chi là số liệu tạm ước tính, Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ điều phối lại theo tình hình thực tế.
- Đơn vị tự cân đối số lượng học sinh tiếng Anh tự chọn và lớp tiếng Anh Tăng cường theo tình hình thực tế đăng ký của phụ huynh

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4**

**BẢNG SỐ LIỆU CHI TIẾT CỤ THỂ TỪNG PHƯỜNG, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (CÔNG LẬP)**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 226 /KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 4)



TT	Trường trung học cơ sở	Phường	Tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học	Khả năng nhận		Chỉ tiêu giao trường									Ghi chú	
				Tổng số lớp (phòng học)	Bình quân số HS lớp	Số lớp			Số học sinh							
						Tổng số	Học 2 buổi	Trong đó			Tổng số	Học 2 buổi	Trong đó			
								Phổ thông	Tiếng Anh Tăng cường	Tiếng Anh tích hợp			Phổ thông	Tiếng Anh Tăng cường		Tiếng Anh tích hợp
1	Nguyễn Huệ	Phường 1, 2	280	7	315	7	7	3	4		315	315	135	180		
2	Quang Trung	Phường 3, 4, 10	345	7	315	8	8	4	4		360	360	180	180		
3	Vân Đồn	Bình chọn học sinh toàn quận		8	360	8	8	3	3	2	310	310	120	120	70	
4	Chi Lăng	Phường 6, 9, 8 và 1 phần phường 13	420	9	405	9	9	4	5		405	405	180	225		
5	Tăng Bạt Hồ	Phường 14, 15, 16	510	12	540	12	12	6	6		540	540	270	270		
6	Khánh Hội	Phường 18, trẻ cư ngụ quận khác đang học lớp 5 tại Quận 4 và 1 phần phường 13 và quận khác	333	8	360	8	8	4	4		360	360	180	180		
<b>Tổng số</b>			<b>1888</b>	<b>51</b>	<b>2295</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>2290</b>	<b>2290</b>	<b>1065</b>	<b>1155</b>	<b>70</b>	



**Ghi chú:**

- Số lượng lớp, học sinh phân bổ ở các trường và phân tuyến ở các phường chỉ là số liệu tạm ước tính, Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận sẽ cân đối phân bổ sau khi trường Tiểu học xét chọn xong học sinh đạt kết quả học tập và thành tích cao vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở Vân Đồn.
- Đơn vị tự cân đối số lượng học sinh lớp phổ thông và lớp tiếng Anh tăng cường theo tình hình thực tế.

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4**